

ĐỀ THI CUỐI KÌ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH –ĐHBKHN

Kíp 1:

Đề lẻ

Câu 1: Nêu các nguyên tắc của việc sinh hoạt Đảng. Phân tích tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Vận dụng các nguyên tắc vào đảng ta hiện nay?

Câu 2: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, phân tích các chức năng của văn hóa. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền văn hóa mới hiện nay?

Đề chẵn:

Câu 1: Nêu các luận điểm của cách mạng giải phóng dân tộc. Phân tích lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc?

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Phân tích xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

Kíp 2:

Đề lẻ

Câu 1: Nêu những tiền đề tư tưởng lí luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Chứng minh giá trị truyền thống góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Anh (chị) hãy cho biết trong thời đại hiện nay ta cần làm gì để phát huy giá trị truyền thống?

Câu 2: Nêu nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước dân chủ của dân, do dân và vì dân.

Phân tích xây dựng nhà nước hiệu lực pháp lí mạnh mẽ, phải làm gì để nhà nước ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng hiện đại

Đề chẵn:

Câu 1: Những nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng Cộng sản VN, phân tích một trong những nguyên tắc đó; Liên hệ.

Câu 2: Vai trò, nội dung Đại đoàn kết dân tộc. Liên hệ

Kíp 3

Đề lẻ:

Câu 1: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất của giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước.

Theo anh (chị), trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta phải làm gì để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân?

Câu 2: Nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa. Theo anh (chị), sinh viên Bách Khoa phải làm gì để ?

Đề chẵn:

1) Trình bày bối cảnh lịch sử, xã hội tác động đến hình thành TTHCM

Ý nghĩa việc học tập TTHCM đối với SVBK

2) Nêu Nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của ĐCSVN theo TTHCM

Phân tích "Tập trung dân chủ" và "Tự phê bình, phê bình"

Theo a/c trong GD CM hiện nay ta phải làm gì để làm Đảng trong sạch vững mạnh

Kíp 4:

Đề chẵn:

Câu 1: Nêu các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng dân tộc. Phân tích luận điểm "Đảng cộng sản là người lãnh đạo" Hiện nay đảng ta đã làm gì để giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp?

Câu 2: Nêu tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân do dân vì dân?

Hiện nay cần làm gì để phát huy quyền làm chủ của nhân dân?

Đề lẻ

Câu 1: Nêu cơ sở khách quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chứng minh chủ nghĩa Mác-Lenin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM..

Theo anh chị trong giai đoạn hiện nay chủ nghĩa Mác-Lenin có giá trị như thế nào với cách mạng Việt Nam? Tại sao?

Câu 2: Nêu nội dung chức năng của văn hóa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, sinh viên ĐHBKHN cần phải làm gì để xây dựng một nền văn hóa mới.